

NÉT KHỞI SẮC TỪ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN LỆ THỦY

HỒNG MẾN

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lệ Thủy

Một mùa xuân mới nữa lại về trên quê hương Lệ Thủy. Mọi người, mọi nhà hân hoan đón chào xuân mới với rất nhiều kết quả và thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Nhất là ở các vùng quê đã về đích nông thôn mới, không khí của mùa xuân lại càng thêm rộn ràng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng bộ huyện nhà.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân nên Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lệ Thủy đã đạt được những kết quả đáng mừng, diện mạo ở nhiều vùng quê được thay da đổi thịt, khang trang, sạch đẹp hơn, đời sống người dân từng bước được nâng lên...

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Lệ Thủy đã luôn thực hiện nhất quán phương châm “Người dân nông thôn là chủ thể xây dựng NTM”, “Dân cần - dân biết - dân bàn - dân làm - dân giám sát - dân hưởng thụ” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Nhờ vậy, đến cuối năm 2021, toàn huyện có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 79,16%; bình quân đạt 16,95 tiêu chí/xã; 2 xã đạt từ 10-18 tiêu chí, chiếm 8,33%; 3 xã đạt từ 5-10 tiêu chí, chiếm 12,5%. Cùng với đó, huyện tích cực chỉ đạo thực hiện xã NTM nâng cao và các mô hình mẫu trong xây dựng NTM, công nhận thêm 30 vườn mẫu, 1 khu dân cư kiểu mẫu. Từ phong trào xây dựng NTM, đời sống người dân huyện Lệ Thủy không ngừng được cải thiện và nâng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua

các năm. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 3,35%.

Trở lại xã Xuân Thủy vào những ngày đầu năm 2022, có thể dễ dàng nhận thấy diện mạo của một vùng quê NTM đang căng tràn sức sống, đường làng ngõ xóm được đổ bê tông phẳng lì nối liền với nhau, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Hoạt động thương mại, dịch vụ ngày một phát triển với đa dạng các loại hình.

Ông Dương Đức Phó, Chủ tịch UBND xã Xuân Thủy cho biết: Thực hiện phong trào xây dựng NTM đã mang đến cho xã một luồng sinh khí mới, mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Từ kết quả xây dựng NTM, các công trình hạ tầng nông thôn như điện, đường giao thông nông thôn, nội đồng, trường học, trạm y tế... được đầu tư kiên cố, giao thông đi lại thuận tiện, cuộc sống người dân nơi đây nhờ đó ngày càng ổn định.

Năm 2017, xã Xuân Thủy được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Xác định xây dựng NTM không chỉ để tạo dựng cơ sở vật chất khang trang mà quan trọng hơn là đời sống người dân phải được nâng lên, Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Thủy đã tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây

trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng công nghệ tiên tiến, chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả phù hợp với điều kiện từng vùng, mùa vụ để nâng cao giá trị sản xuất. Từ đó, đời sống người dân từng bước nâng cao, bình quân thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt trên 50 triệu đồng/người.

Đến nay, xã Xuân Thủy đã có nhà văn hóa, sân chơi thể thao, 100% hộ có phương tiện nghe nhìn; 85% hộ sử dụng phương tiện kết nối Internet, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 ước đạt trên 53 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,53%. Xã có một khu dân cư được công nhận khu dân cư kiểu mẫu cấp huyện, một khu dân cư đã hoàn thiện các tiêu chí; 3 vườn mẫu cấp xã, 3 vườn mẫu cấp huyện. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quyết tâm cao của các tầng lớp Nhân dân, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức sản xuất đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích sản xuất kém hiệu quả phù hợp với điều kiện từng vùng, mùa vụ để nâng cao giá trị sản xuất; đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Tạm biệt xã Xuân Thủy, chúng tôi lên với khu dân cư Xuân Lai xã Mai Thủy, đơn vị được huyện lựa chọn làm điểm về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thấy như mùa xuân đã đến nơi đây tự bao giờ. Không khí lao động của những ngày cuối năm đang rất sôi nổi, khẩn trương. Bước chân trên những con đường bê tông rộng đẹp, những đường hoa đang đua nhau khoe sắc, có thể thấy được sự đủ đầy, no ấm trong mỗi nếp nhà. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quyết tâm cao của các tầng lớp Nhân dân, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức sản xuất, huy động nguồn



Vườn cây ăn quả tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy

Ảnh: H.M

lực và đóng góp của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới đã được nhân rộng. Hạ tầng cơ sở được đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên trên 45 triệu đồng/người/năm. Ông Nguyễn Đức Châu, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Mặt trận khu dân cư Xuân Lai phấn khởi trước thành quả mà xã nhà đã đạt được, ông chia sẻ: “Tôi thấy rất phấn khởi khi mọi người dân đồng tình ủng hộ và cùng chung tay xây dựng NTM. Trong đà phát triển như thế này thì tôi tin tưởng rằng xã nhà sẽ còn tiến xa hơn nữa”.

Trên những làng quê nông thôn mới, sắc xuân rực rỡ bao trùm, năm 2021 khép lại với nhiều chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lệ Thủy. Đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong năm qua đã tạo nên những chuyển biến, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn ở mỗi vùng quê thuần nông này. Một nét nổi bật của huyện Lệ Thủy trong xây dựng nông thôn mới đó là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

trong Nhân dân, người dân đã hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp. Vấn đề an ninh nông thôn, xây dựng Đảng, chính quyền bảo đảm sự phát triển bền vững, hài hòa. Các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành làn sóng mạnh mẽ thúc đẩy phát triển trong mỗi địa phương, thôn xóm, gia đình. Hiệu quả từ chính sách tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, đã nhân rộng hiệu quả nhiều mô hình chăn nuôi, sản xuất. Nhiều chính sách khuyến khích kịp thời, phù hợp đã hỗ trợ và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nhờ đó, nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Lệ Thủy đã thực sự khởi sắc.

Có thể nói, yếu tố làm nên thành công trong chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao ở Lệ Thủy chính là địa phương biết huy động được sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Với những tiêu chí dễ, địa phương ưu tiên thực hiện trước, tiêu chí khó thực hiện từng bước. Riêng với các tiêu chí về giao thông, trường học, nhà văn hóa, xã đã huy động sự đóng góp, ủng hộ của người dân trong việc hiến đất, đồng thời lồng ghép với các nguồn vốn hỗ trợ từ các kênh khác để tiếp tục hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao... Đã hơn 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai và mang lại nhiều diện mạo mới cho địa phương. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng đã tạo đà phát triển kinh tế - xã hội và tăng sự hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Cùng với sự hỗ trợ kinh phí từ Trung ương và của tỉnh, huyện, xã đã huy động, lồng ghép với các nguồn lực khác để xây dựng mới, sửa chữa và nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông nông thôn; các công trình thủy lợi. Hệ thống điện nông thôn tiếp tục

được nâng cấp và mở rộng. Trường lớp, trang thiết bị dạy và học được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh; trạm y tế xã được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được cải thiện.

Trong phát triển kinh tế, huyện đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi theo hướng đẩy mạnh khai thác tiềm năng lợi thế của từng vùng, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản trên một đơn vị diện tích. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được thực hiện tốt đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn và tỷ lệ lao động qua đào tạo được tăng cao. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, an sinh xã hội được bảo đảm. Các hình thức tổ chức kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn từng bước đổi mới phát triển phù hợp với cơ chế thị trường, góp phần thực hiện có hiệu quả dịch vụ đầu vào và đầu ra cho sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển.

Kinh tế hộ ở Lệ Thủy đang chuyển dịch từ hình thức sản xuất hàng hóa nhỏ, tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, quy mô và hiệu quả cao hơn. Phong trào thi đua sản xuất giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng đã và đang được bà con nông dân tích cực thực hiện. Nhiều mô hình chuyển đổi sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.

Bằng nhiều biện pháp triển khai quyết liệt và hướng đến nâng cao chất lượng hưởng thụ của người dân, phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao của Lệ Thủy thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo

theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 3,35%.

Tết đến xuân về trong sự yên bình, trong nắng mai vàng tươi trên những tuyến đường quê đầy sắc hoa rạng rỡ và rợp bóng cờ bay, ấm áp yêu thương. Xuân no ấm đang về trên những làng quê Lệ Thủy, hiện hữu những bức

tranh quê với nhiều màu sắc tươi thắm đang điểm tô cho mùa xuân thêm rạng ngời, bình yên và hạnh phúc để những mùa xuân sau, diện mạo quê hương Lệ Thủy sẽ ngày một khang trang hơn, đời sống người dân ngày càng đủ đầy, no ấm hơn ■

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ... (Tiếp theo trang 35)

Trước mắt, Sở NN&PTNT sẽ đưa tất cả các sản phẩm OCOP của tỉnh lên sàn TMĐT Voso, Postmart và trang thông tin điện tử của Sở. Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT sẽ tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý của ngành và các doanh nghiệp, HTX có sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, VietGAP... về TMĐT, chuyển đổi số.

Với sự hỗ trợ của các sở, ngành và chính

quyền địa phương, nhiều sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đã được bày bán tại nhiều sàn TMĐT có uy tín, như: Voso, Postmart, Lazada, Shopee, Sendo... Việc đưa các sản phẩm OCOP, nông sản của tỉnh lên sàn TMĐT là bước tiến mới để sản phẩm đặc trưng của tỉnh vươn ra thị trường. Qua đó, tạo sự đột phá, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới ■

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH... (Tiếp theo trang 36)

nuôi lợn theo phương pháp truyền thống thì nuôi lợn bằng công nghệ cao có nhiều ưu thế vượt trội hơn hẳn. Tuy chi phí đầu tư ban đầu cao hơn nhưng việc chăn nuôi thuận lợi hơn, chi phí nhân công thấp, chuồng trại luôn sạch sẽ, thoáng mát, lợn không bị dịch bệnh, chất lượng thịt cao hơn nên dễ tiêu thụ và được giá. Bên cạnh đó, anh còn sử dụng các chế phẩm sinh học xử lý phân, xây dựng hầm biogas, xây dựng hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời nên hạn chế được nguy cơ ô nhiễm môi trường. Với phương pháp nuôi lợn bằng công nghệ cao, mỗi năm ông nuôi được từ 2-3 lứa lợn thịt, thu lãi khoảng 1 tỷ đồng.

Song song với việc chăn nuôi lợn theo công nghệ cao, ông vẫn duy trì trồng cây các loại trên diện tích 10ha, chăn nuôi bò, gà,... Không chỉ phát triển sản xuất mang lại thu nhập cho gia đình, anh còn tạo thêm việc làm và thu nhập cho một số người lao động ở địa phương. Bên cạnh đó anh còn rất tích cực tham gia vào

việc đóng góp xây dựng các quỹ từ thiện, được các cấp chính quyền, đoàn thể đánh giá cao. Với những thành công trong việc chăn nuôi lợn, năm 2020, ông Ngô Hải Trường vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về việc sản xuất kinh doanh giỏi.

Phát triển chăn nuôi theo công nghệ cao tuy không còn là mới nhưng với một người nông dân như ông Ngô Hải Trường, việc dám nghĩ, dám làm, đầu tư với số tiền lớn để xây dựng trang trại hiện đại khép kín để nuôi lợn là một bước đột phá đáng trân trọng. Nuôi lợn theo công nghệ cao vừa đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, vừa thân thiện với môi trường. Đáp ứng được nhu cầu thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. Hy vọng rằng, trong thời gian tới Quảng Bình sẽ có thêm nhiều mô hình chăn nuôi lợn theo công nghệ cao, góp phần thúc đẩy sản xuất, tăng thu nhập và bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ■